



ฉบับที่ 4/2560

เรื่อง แลกช่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐจากการก่อสร้างระบบถนนและชลประทาน ภาคการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทั้งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไปญี่ปุ่น จีน ฮองกง เยอรมนี และมาเลเซีย และการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปสหภาพเมียนมา และผลไม้ไปจีนตอนใต้ ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นจากผลผลิตน้ำตาล สินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แม้ในเดือนนี้ดัชนีรายได้เกษตรกรปรับดีขึ้นจากผลผลิตของพืชเกษตรสำคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าวนาปรัง และกระเทียม แต่ภาพรวมของกำลังซื้อภาคเกษตรยังอ่อนแอ ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นจากการใช้จ่ายในหมวดสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวแผ่วลงเมื่อผ่านพ้นช่วงตรุษจีน ส่วนการลงทุนภาคเอกชนในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน ขณะที่ในภาคการผลิตมีการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำและปรับลดลงจากเดือนก่อน อัตราเงินเฟ้อชะลอลงเล็กน้อยจากราคาอาหารสดชะลอลง แต่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังเพิ่มขึ้น ด้านยอดคงค้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ขณะที่สินเชื่อบริษัทต่อเนื่องจากการลดลงในเกือบทุกจังหวัด

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

การใช้จ่ายลงทุนภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 กลับมาขยายตัวดีทั้งในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ส่วนใหญ่เบิกจ่ายจากโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบถนนและชลประทานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน รวมถึงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลและโครงการลงทุนขนาดเล็กในจังหวัดต่างๆ คืบหน้ามากขึ้น

มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ส่วนสำคัญจากการเร่งตัวของการส่งออกสินค้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปญี่ปุ่น จีน ฮองกง เยอรมนี และมาเลเซีย ประกอบกับการค้าชายแดนกลับมาเพิ่มขึ้นจากการส่งออกสินค้าประเภทน้ำตาลทราย น้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องดื่มไปสหภาพเมียนมา รวมถึงผลไม้ ข้าว และผลิตภัณฑ์ยางพาราไปจีนตอนใต้ ขณะที่**มูลค่าการนำเข้า** ลดลงร้อยละ 23.4 จากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากลาวปรับลดลง อย่างไรก็ตาม การนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางยังเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับการผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4 หมวดยานยนต์หดตัวน้อยลงจากการเพิ่มขึ้นของยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ แต่คาดว่าเป็นเพียงชั่วคราว ขณะที่รถยนต์ส่วนบุคคลหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม กำลังซื้อของครัวเรือนโดยรวมยังอ่อนแอ ปัจจัยฉุดรั้งจากหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง และสถาบันการเงินระมัดระวังการพิจารณาสินเชื่อ สะท้อนให้เห็นจากยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังหดตัวเช่นเดิม ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหดตัวจากราคาที่ปรับสูงขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน ในหมวดการก่อสร้างภาคเอกชนและภาคก่อสร้างหัตถ์ชีพยังชีพเขา โดยสิ้นเชิงธุรกิจก่อสร้างหัตถ์ชีพยังชีพหัตถ์ชีพ เครื่องใช้การลงทุนปรับลดลงทั้งยอดขายวัสดุก่อสร้าง และยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างหดตัวน้อยลงเนื่องจากยังมีการก่อสร้างบ้านเดี่ยวอยู่บ้างและโรงงานอุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร โดยนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งออก

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 โดยเฉพาะขยายตัวดีในพืชเกษตรบางประเภท เช่น อ้อย ที่ได้รับผลดีจากราคาเพิ่มขึ้น ด้าน**ผลผลิตสินค้าเกษตร**เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ส่วนสำคัญจากอ้อยโรงงานเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาลหลังจากช่วงต้นฤดูมีการเลื่อนการเก็บเกี่ยว ผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปรัง และกระเทียมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนฐานต่ำเพราะภาวะแล้ง ขณะที่**ราคาสินค้าเกษตร**ลดลงร้อยละ 3.2 จากราคามันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวนาปรัง อย่างไรก็ตาม ราคาอ้อยเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากปริมาณผลผลิตน้อยกว่าความต้องการของตลาด

ผลผลิตอุตสาหกรรม หดตัวลดลงเป็นร้อยละ 6.3 ส่วนสำคัญจากการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในสินค้าประเภทเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า แผงวงจรรวม และตัวเก็บประจุไฟฟ้า จากอุปสงค์ต่างประเทศฟื้นตัวชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพิ่มขึ้นทั้งผักสดแช่แข็ง ผลผลิตน้ำตาล และการสีข้าวตามวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในช่วงเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์หดตัวเช่นเดียวกับเดือนก่อน เพราะปีก่อนฐานสูงเนื่องจากโรงงานเร่งผลิตเพื่อปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่

ภาคการท่องเที่ยว ชะลอลงในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนภายหลังผ่านพ้นช่วงตรุษจีนปลายเดือนก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและประชุมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญชะลอเช่นกัน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองปรับลดลง

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดี **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.5 จากราคาอาหารสดประเภทผักสดและไข่ไก่ รวมถึงข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง แต่ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศยังเพิ่มขึ้น **อัตราการว่างงาน** อยู่ในระดับต่ำและปรับลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.7

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ยอดคงค้างเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมีจำนวน 653,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เพื่อชดเชยเงินฝากประจำที่ครบกำหนด สะท้อนจากเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 ขณะที่เงินฝากประจำลดลงร้อยละ 2.8 ด้านเงินให้สินเชื่อลดลงต่อเนื่องร้อยละ 1.0 คงเหลือจำนวน 577,640 ล้านบาท ลดลงในเกือบทุกจังหวัด จากการชำระหนี้สินของธุรกิจ SMEs และการคืนหนี้ของลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือนชะลอลง ส่วนสำคัญจากสินเชื่อเช่าซื้อยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยชะลอลง ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากใกล้เคียงกับเดือนก่อนที่ร้อยละ 88.4

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

31 มีนาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail: Kusolc@bot.or.th